

บรรณานุกรม

- กรณีศึกษา ชมดี. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาเฉพาะ
กรณีโครงการสารเคมีตำบลท่าช้าง อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี.
วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2524.
- กุนจันทร์ สิงห์สุ. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบำรุงรักษาสระเก็บน้ำ อัน
เนื่องมาจากโครงการ กสข. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, 2535.
- เกียรติศักดิ์ เรือนทองดี. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนา: ศึกษา
เฉพาะกรณี ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพฯ:
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.
- กรมบัญชีกลาง. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาครัฐราชการ. กลุ่มงานมาตรฐานด้านการ
ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2548.
- กรมบัญชีกลาง. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน. กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2550.
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. การตรวจสอบการดำเนินงาน. <http://www.moac.go.th/builder/mopsa/.../Audit%20Performance.doc>.
- กระทรวงศึกษาธิการ. การตรวจสอบการดำเนินงาน. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขั้นพื้นฐาน.
<http://Audit.obec.go.th/DAManual/dach4.pdf>.
- กัลยา หนูสาย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช.
รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. , 2550.
- กัณทิมา แสงรอด. แนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.

เจริญ ภัตตระ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของรัฐ. วารสารสมาคม

รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, 12 พฤษภาคม 2540.

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. การบริหารการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2540.

จรัส สุวรรณมาลา. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน: กลยุทธ์ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ.

เอกสารวิชาการร้อยปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ ลำดับที่ 11

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ: บริษัทกราฟิก

ฟอร์แมท(ไทยแลนด์) จำกัด, 2539

เจริญ เจษฎาวัดย์. การตรวจสอบภายใน. กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ จำกัด, 2530.

จิตินันท์ สุชีเขต. แนวทางป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.

ชาติชาย ณ เชียงใหม่. การมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สมดุล. กรุงเทพฯ: สถาบัน

พระปกเกล้า, 2544.

ชินรัตน์ สมสืบ. รัฐประศาสนศาสตร์กับการมีส่วนร่วม. ในประมวลสาระชุดวิชา แนวคิด

ทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 12: 258-267. นนทบุรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.

ชัยณรงค์ แก้วอยู่. บรรยากาสองค์การกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน: ศึกษาเฉพาะกรณี

ข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพลตำรวจ. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.

ชฎาภรณ์ เตวะสุข. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ. รายงานการศึกษาอิสระปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหาร

รัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.

ชีวิต ไพรวรรณ. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ประชาชนศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน

จังหวัดนครปฐม. รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช, 2550.

ดำรงราชานุภาพ, สถาบัน. แนวทางการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแบบมีส่วนร่วม. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (เอกสารวิชาการ) สดร.
08 / 2542.

ถวิลวดี บุรีกุล. การมีส่วนร่วมของประชาชน. ในเอกสารการเมืองการปกครองไทย ในรอบ
60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. หน้า 97-150.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2549.

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภกา
การพิมพ์, 2527.

ทัศนีย์ ไทยภิรมย์. การพัฒนาชุมชน : วิธีการระดมการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน. นิตยสารการ
ประชาสงเคราะห์, กรกฎาคม-สิงหาคม 2527.

ทศพล อะหาโส. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

ธงชัย คุ่มชาติ. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภกาการพิมพ์,
2527.

นิตยา ศรีเกิด. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร: เทคนิคการตรวจสอบการดำเนินงาน. ณ
ห้องประชุมกองแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค, 14-17 กันยายน
2547.

นิติภูมิ แสงประดับ. ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. รายงานการศึกษาอิสระ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.

ประภาพร ศรีสถิตย์ธรรม. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม:
ศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา. กรุงเทพฯ:
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543.

ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎีแนวคิดและกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ:

คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2530.

ปรัชญา เวสารัชช. รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชนบท.

กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.

ปนัดดา จรัสพิทยากุล. การตรวจสอบการดำเนินงานไม่อย่างถูกต้องที่คิด. <http://Audit.obec.go.th>

ปรีชา ประภาแก้ว. ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันจากมุมมองของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโพนทอง. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.

ไพรัตน์ เตชะรินทร์. กลวิธีและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา

ชุมชน. ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภณาการพิมพ์, 2527.

ไพฑูรย์ ผิวผาง. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลเป็้อย

น้อย อำเภอเป็้อยน้อย จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์

เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 2549.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2550.

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ไทยอนุเคราะห์ไทย, 2526.

วันรักษ์ มิ่งมณีนาถิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2531.

ว่าที่ร้อยตรี ชีระยุทธ สุดเสมอใจ. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย.

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท

มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2550.

วราลักษณ์ พลະไกร. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานด้านพัสดุ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี.

รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.

- ศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์. การตรวจสอบการดำเนินงานเป็นอย่างไร.<http://www.thainde.org/files/E25.pdf>, 2550.
- สุจินต์ ดาววิระกุล. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาหมู่บ้าน. ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ของจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2527. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
- สุรีย์ ดันศรีสุโรจน์. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของผู้นำเยาวชนคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.
- สากล สถิตวิทยานันท์. ภูมิศาสตร์ชนบท. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2532.
- สายทิพย์ สุคติพันธ์. ปัญหาผู้นำกับการกำหนดนโยบายแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
- สุวรรณณี คงทอง. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในท้องที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดตรัง. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
- สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต. แนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเมือง. ท้องถิ่น, กันยายน 2536.
- สุรสิทธิ์ โกศลนาวิน. การใช้อำนาจรัฐโดยการกำกับของประชาชน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543.
- สมคิด เลิศไพฑูรย์. การกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2543.
- สมพร ถาวรวิริยะนันท์. ปัญหากฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
- สมบัติ บินตะกู. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2552.
- สุชาติ ผาสุก. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่เม่า อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.

สันติสุข หวังสุข. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล:กรณีศึกษาเฉพาะ เทศบาลตำบลคลองเต้. รายงานการศึกษา
อิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.

อภิชัย พันธเสน. พัฒนาชนบทไทย : สมุทัย และมรรคความหวังทางออกและทางเลือกใหม่.
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541.

อุษณา ภัทรมนตรี. การตรวจสอบและการควบคุมภายใน: แนวคิดและกรณีศึกษา Internal
Audit and Controls : concepts and Cases. กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543.

Agbayani J.A. **Popular Participation in Community Development in the Philippines.**
Manila: University of the Philippines, 1974.

Cohen, J.M. and N.T. Uphoff. **Rural Development Participation: Concept and Measures
for Project Design, Implementation and Evaluation.** Rural Development
Committee Center for International Studies. Cornell University , 1977.

Romos L.A. and L.B. Fletcher. **Planning for Rural Development with Popular
Participation .** Iowa: Department of Economics. Iowa State University, 1982.